



Pagsisiyasat sa Katuguan ukol sa Pagsusuri sa Kaluwagan ng Mag-aaral ng George Harvey CI at York Memorial CI

Noong Pebrero 5, 2020, inaprubahan ng Lupon ng mga Tagapangasiwa ang Binagong Pagsusuri sa Kaluwagan ng Mag-aaral (Modified Pupil Accommodation Review) para sa York Memorial CI at George Harvey CI. Ang layunin ng pagsisiyasat na ito ay upang matipon ng mga katugunan ng komunidad tungkol sa mga iminungkahing senaryo. Ang katugunan na natanggap ay isasali sa panghuling ulat ng kawani, na ihaharap sa Lupon ng mga Tagapangasiwa para sa huling desisyon sa Hunyo 2020.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagsusuring ito mangyaring bisitahin ang: <https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Strategy-Planning/Search-All-Reviews?id=163>

Maaari mo ring i-scan at ipadala ang iyong nakumpletong pagsisiyasat sa accommodationreviews@tdsb.on.ca o ibigay ang isang nakasulat na kopya sa tanggapan ng kawani sa George Harvey CI o York Memorial CI.

Tanong 1

Aling komunidad ng paaralan ka nabibilang?

George Harvey CI

York Memorial CI

Hindi naa-apply

Tanong 2

Alin ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyo?

Mag-aaral ng TDSB

Magulang sa TDSB

Kawani ng TDSB

Miyembro ng publiko

Tanong 3

Ano ang mas gusto mong senaryo? (Paki-tsek ang isang kahon)

Senaryo 1 –Kasalukuyang Kondisyon (Status Quo) – Walang Pagsasama → Ang mga mag-aaral at kawani ng York Memorial CI ay patuloy na titira sa Scarlett Heights na lugar hanggang sa makumpleto ang muling pagtatayo ng York Memorial CI. Ang mga mag-aaral ng George Harvey CI ay mananatili sa kanilang lugar.

Senaryo 2 – Pagsasamahin ang George Harvey at York Memorial sa 2021 → Ang mga mag-aaral at kawani ng York Memorial CI ay mananatili sa lugar ng Scarlett Heights sa isa pang taon ng paaralan (2020-21). Sa 2021, sila ay isasama sa mga mag-aaral at kawani ng George Harvey CI (magiging isang paaralan) at lilipat sa gusali ng George Harvey CI. Ang pinagsamang paaralan ay lilipat sa muling itinayong lugar ng York Memorial CI sa 2026.

Senaryo 3 – Pagsasamahin ang George Harvey at York Memorial sa 2026 sa Muling itinayo sa York Memorial CI na Lugar → Ang George Harvey CI at York Memorial CI ay tatakbo sa dalawang magkahiwalay na mga lugar at pagsasamahin bilang isang paaralan sa muling itinayo sa York Memorial CI na lugar sa 2026. Ito ay nangangahulugan na ang York Memorial CI ay patuloy na tatakbo sa Scarlett Heights na lugar hanggang makumpleto ang muling itinatayo.

Senaryo 4 – Pagsasamahin ang George Harvey at York Memorial sa 2022 → Ang mga mag-aaral at kawani ng York Memorial CI ay mananatili sa Scarlett Heights na lugar ng dalawa pang mga taon (2020-21 at 2021-22). Sa 2022, sila ay isasama sa mga mag-aaral at kawani ng George Harvey CI (magiging isang paaralan) at lilipat sa gusali ng George Harvey CI. Ang pinagsamang paaralan ay lilipat sa muling itinayo sa York Memorial CI na lugar sa 2026.

Senaryo 5 – Pagsasamahin ang George Harvey at York Memorial sa 2026 bilang isang Kampus na Umokupa sa Muling itinayo sa York Memorial na Lugar at sa Gusali ng George Harvey → Ang Harvey CI at York Memorial CI ay tatakbo sa dalawang magkahiwalay na mga lugar hanggang sa magbukas ang bagong itinayo sa York Memorial CI na lugar sa 2026. Ang dalawang paaralan ay pagsasamahin sa 2026 at magiging isang paaralan. Ang pinagsamang paaralan ay ookupa sa muling itinayo sa York Memorial CI na lugar at sa George Harvey CI na gusali at gagana bilang isang kampus – isang paaralan na may isang tala-orasan, ginagamit ang dalawang mga gusali (ibig sabihin ang mga mag-aaral ay magpapalipat-lipat sa pagitan ng dalawang mga gusali).

Tanong 4

Bakit mo pinili ang senaryong ito?

Tanong 5

Mayroon ka pa bang ibang mga mungkahi o mga komenta na nais mong isaalang-alang ng TDSB?
